

LỜI NGUYỆN CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

“Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng Phong Trào của chúng con cần chiều sâu hơn là vẻ hào nhoáng bề ngoài. Xin cho chúng con nhận biết rằng những chương trình màu mè không nhất thiết mang lại thành công.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hy sinh chính mình để có thể hiến dâng mọi sự vì Chúa: thời giờ, khả năng, sức khỏe và ngay cả mạng sống của chúng con khi cần thiết. Xin giúp chúng con can đảm trong mọi sáng kiến, khôn ngoan khi chọn lựa những phương tiện tốt, và quyết tâm để bảo đảm cho sự thắng lợi, mặc dầu có thể gặp thất bại.

Xin loại khỏi chúng con tính ganh đua, tự ái, hành vi thiếu tế nhị, tính tự cao tự đại và bất cứ những gì làm cho chúng con xa cách Chúa, gây chia rẽ hoặc làm nản lòng người khác.

Xin Chúa giúp chúng con đối xử với nhau bằng tình bác ái siêu việt trọn vẹn, tương thân tương kính, để mỗi người chúng con biết ưu tiên tìm kiếm những công tác hèn mọn nhất, và vui mừng trước những việc làm tốt đẹp của người khác. Xin cho chúng con biết liên kết trong mục tiêu chung, để quy hướng về một tinh thần duy nhất, đó là tinh thần của Chúa Giêsu. Nhờ tinh thần này, chúng con thấy được sự tốt lành của Thiên Chúa khắc ghi trên gương mặt chúng con, cảm nghiệm được những âm điệu nồng ấm trong lời nói của chúng con, và nhìn ra trong cuộc sống chúng con một ý nghĩa trời vượt trên thế gian, biểu lộ cho thấy Chúa đang hiện diện giữa chúng con. A men"

Lạy Mẹ Guadalupe, Quan Thầy Mỹ Châu

– Cầu cho chúng con.

Lạy Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Cursillo

– Cầu cho chúng con.

CHƯƠNG 7

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN

Kinh nghiệm cho thấy một Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận (VPĐH/GP) là cơ cấu tổ chức sau cùng được thiết lập trong tiến trình xây dựng một Phong Trào (Cursillo) trong một giáo phận.

Cần phải nhấn mạnh điều này là Phong Trào Cursillo không phải là một tổ chức. Mặc dầu PT sử dụng một số yếu tố trong việc tổ chức, nhưng chỉ sử dụng đến mức độ thật cần thiết hầu giúp PT có thể hoạt động và hoàn thành mục đích của mình. Muốn đạt được mục đích này thì bắt buộc phải lãnh một trách nhiệm mà trách nhiệm này đòi phải có một quyền hạn và một hình thức tổ chức nào đó. Công việc của Phong Trào trong một giáo phận đòi hỏi sự phối hợp từ một nhóm nhỏ gồm có giáo sỹ (linh mục và phó tế), tu sỹ có lời khấn và giáo dân được giao cho trách nhiệm này. Là một nhóm lãnh đạo với tinh thần cộng đồng trong Trường Lãnh Đạo (TLĐ), VPĐH/GP phải luôn luôn coi mình đang phục vụ cho toàn thể Phong Trào. VPĐH/GP mang lại sức sống cho mọi hình thức tổ chức, và gia tăng việc chu toàn mọi công việc của Phong Trào trong ba giai đoạn của PT. Quyền hạn để thi hành trách nhiệm đó được vị giám mục sở tại trao phó. Ngài ủy quyền cho VPĐH/GP thi hành trách nhiệm điều hành Phong Trào

chiều theo các quy tắc và những hướng dẫn do Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc thiết lập.

Các thành viên của VPĐH/GP đều đến từ Trường Lãnh Đạo. Trong TLĐ họ phải chứng tỏ khả năng, thẩm quyền, tinh thần phục vụ, lòng khiêm nhường, sự khôn ngoan, thánh thiện và sự hiểu biết cùng ứng dụng phương pháp PT. Việc họ được chọn vào VPĐH/GP không nhằm tách họ ra khỏi TLĐ. Các tài năng và uy tín của họ cần phải tiếp tục nuôi dưỡng cộng đồng này. Việc chọn họ thậm chí đặt họ vào một vị thế để có thể phục vụ PT hữu hiệu hơn nhiều.

Số thành viên của VPĐH/GP cũng nên ít thôi, chỉ đủ để phục vụ trong một bầu khí thân mật của một Hội Nhóm. Phải gồm có cả giáo sỹ và giáo dân, cả nam lẫn nữ. Vị Chủ Tịch VPĐH/GP phải luôn luôn là một giáo dân chịu trách nhiệm về tổ chức và kỹ thuật điều hành. Vị Linh Hướng (luôn luôn là một linh mục, phó tế hoặc tu sĩ có lời khấn), chịu trách nhiệm về những việc liên quan đến tín lý và lương tâm. Toàn thể VPĐH/GP, không chỉ riêng một cá nhân nào, đều có trách nhiệm với vị giám mục sở tại, và tất cả nên được ngài chấp thuận là thành viên của cơ quan này. Nhiệm kỳ của các chức vụ cần được ấn định dựa trên nhu cầu địa phương, nhằm tạo được tính cách liên tục và cơ hội thẩm định của các thành viên liên quan đến vai trò của họ. Một VPĐH/GP được gọi là tiêu biểu gồm có Chủ Tịch, Linh Hướng, Trưởng Trường TLĐ, Trưởng Khối Tiền, Trưởng Khối Khóa Học, Trưởng Khối Hậu, một thư ký và một thủ quỹ.

Mặc dầu VPĐH/GP có trách nhiệm đối với mọi phương diện của chức năng của Phong Trào, VPĐH/GP không cần phải làm mọi việc. VPĐH/GP chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng của Trường LD một cách đúng đắn, đây là cánh tay hoạt động của VPĐH/GP, mà VPĐH/GP phải ủy thác công việc của Phong Trào. Khi họp mặt đều đặn,

VPĐH/GP nên xem xét lại những công việc được thực hiện trong Khối Tiền liên quan đến các môi trường, và việc tuyển chọn và chuẩn bị các ứng viên cho Khóa Học. VPĐH/GP kiểm điểm công việc của Khối Khóa Học, về các vấn đề như sắp xếp thời khóa biểu cho việc mở Khóa Cursillo Cuối Tuần, và tuyển chọn các nhóm trợ tá từ Trường LD. VPĐH/GP sẽ xem xét công việc của Khối Hậu liên quan đến công việc của thành phần lãnh đạo điều hành các buổi Ultreya, giữ liên lạc với các Hội Nhóm Thân Hữu, và luôn quan tâm đến các nhu cầu của các Cursillistas nói chung.

Luôn để tâm đến các nhu cầu của Phong Trào tại địa phương, VPĐH/GP sẽ ủy thác những công tác thích hợp cho TLĐ để các thành viên của Trường có thể phục vụ như một phương tiện để tìm hiểu, khuyến khích và đào luyện thành phần lãnh đạo.

VPĐH/GP nên làm tờ trình hàng năm gửi cho vị giám mục sở tại và Điều Hợp Viên Miền. Nên gửi bản sao cho Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc. Bản phúc trình này nên ghi rõ tình trạng hiện tại của PT, những thành quả và các chương trình trong tương lai. VPĐH/GP cũng nên giữ liên lạc với các VPĐH/GP ở các vùng lân cận, nhất là với VPĐH/Miền hoặc Nhóm Phục Vụ Miền. Duy trì sự hợp tác và trợ giúp lẫn nhau là điều cần thiết, nhất là qua việc trao đổi Palanca.

